



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# การประชุมชี้แจงแนวทางการบริการสร้างเสริมสุขภาพ

## และป้องกันโรคในช่องปาก (Fee schedule)

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

สำนักทันตสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (Fee schedule) โดยมี อธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายสำคัญการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานแบบบูรณาการตามนโยบายสำคัญ ได้แก่ การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (Fee Schedule) เด็กไทยสายตาดูดี เล่นเปลี่ยนโลก ระบบฐานข้อมูลร่วม เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทันตบุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน IT จากศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง และตัวแทน สปสช. จำนวน 130 คน



วันที่ 3 ธ.ค. 62

● **ภาคเช้า** " การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัย เป็นการจำเพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) " โดย ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข ซึ่งมุ่งเน้นการ**สร้างรากฐานการมีสุขภาพช่องปากที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา** เพื่อส่งต่อให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไป

● "การใช้ฟลูออไรด์ในรูปแบบต่างๆ สำหรับทันตกรรมในชุมชน " โดยทพญ.ศรัณยา กลัดแก้ว สถาบันทันตกรรม ซึ่งได้แนะนำชนิดและวิธีใช้ฟลูออไรด์ในแต่ละชนิด ได้แก่ ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์เจล ฟลูออไรด์วานิช และซิลเวอร์ไดอะไมน ฟลูออไรด์ (SDF) โดยพิจารณาเลือกใช้จากระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็ก

● " การเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) " โดย ทพญ.ดร. ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการที่จะฉีกหลุมและร่องฟันให้คุ้มค่านั้น **ต้องเลือก case ที่เหมาะสม(เลือกทำในฟันกรามซี่ 6และ7 ที่หลุมร่องลึก) , เครื่องมือดี , มีผู้ช่วย , ปฏิบัติตามขั้นตอน (ทุกขั้นตอนมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องกันน้ำลายให้ดี) , ติดตามผล และ ทำซ้ำเมื่อวัสดุหลุด**

● **ภาคบ่าย** " การบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ " ทพญ.หยาดฤทัย ไก่สกุล อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง**โรคในช่องปากของแม่ มีผลต่อการตั้งครรภ์** การคลอด และสุขภาพทารก และการรักษาทางทันตกรรมในช่วง**ตั้งครรภ์ ปลอดภัย และเป็นสิ่งจำเป็น** การผลัดการรักษาที่จำเป็นออกไปเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพมารดา และ ทารกในครรภ์ **และช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้บริการคือช่วง 14-20อาทิตย์** เนื่องจากไม่มีอาการแพ้ท้อง และท้องไม่โตจนกดทับทำให้อุ่นได้ลำบาก

● **อภิปรายเรื่อง** " แนวทางการบริหารและบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 4-12ปี (Fee Schedule) ในปีงบประมาณ 2563 " โดยทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ และ ทพ.พงศ์ภัทร มหาทุมะรัตน์ โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล พบว่า หน่วยงาน ร้อยละ 35 มีการบันทึกและส่งข้อมูลบริการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 4-12 ปี เพื่อเบิกชดเชยค่าบริการ และประมาณ ร้อยละ 90 มีการปรับปรุงระบบการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน และฟลูออไรด์ ในกลุ่มเด็ก 4-12 ปี

● " การเบิกจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ 2563 " โดยคุณอัญชลี หอมหวาน และคุณเดือนเพ็ญ คำมา สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ **อัตราการจ่ายในหญิงตั้งครรภ์** จะเหมาะจ่ายในอัตรา 500 บาท ต่อ 1 การตั้งครรภ์ ซึ่งต้องให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก +**ขัดทำความสะอาดฟัน** และบันทึกในโปรแกรม e-Claim ในส่วน**เด็ก 4-12 ปี** ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ เหมาะจ่าย 100 บาทต่อรายและ **เด็ก 6-12 ปี** ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่ที่ 6, 7 จ่าย 250 บาทต่อซี่ **ไม่เกิน 4 ซี่** และ หน่วยบริการทุกแห่งยกเว้นหน่วยบริการในกทม.ส่งผ่านโปรแกรม E-claim **กรณี รพสต.** ส่งข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม 43 เพิ่ม

วันที่ 4 ธ.ค. 62



● **อภิปรายเรื่อง** " แนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริการสร้างเสริมและป้องกันโรคในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 4-12 ปี (Fee Schedule) " ทพญ.สุวรรณา เอื้ออรรถการุญ ,ทพญ.จิราพร ชิตดี และ ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดีเสวี สำหรับ**หญิงตั้งครรภ์** ประเมินในเรื่อง ความครอบคลุมการให้บริการ บริการที่ได้รับ ความต้องการ การรับรู้สิทธิ และการบริหารจัดการ สำหรับ**เด็กวัยเรียน 4-12 ปี** จะประเมินการยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน หลังเคลือบร่องฟันไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

● " การประเมินคุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟัน จังหวัดสุพรรณบุรี " โดย ทพญ.ศศิธร บุญมี สสจ.สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีมีการสุ่มประเมินคุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟันตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ตรวจสอบว่าเด็กได้รับการจริงหรือไม่ และกระตุ้นการบริการให้มีคุณภาพ พบว่าในสวนรพ.สต. ร้อยละการติดตามต่ำมาก (ร้อยละ 56.4 ในปี2560) ซึ่งแก้ปัญหาโดย **แจ้งผลเป็นรายคน และให้ทันตภิบาลที่ทำแล้วการติดตามดี มาเล่าวิธีการทำให้เพื่อนฟัง** พบว่าดีขึ้นเป็นร้อยละ 67.3 (ปี2561)

